

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๒



สำนักงาน ก.จ.

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม ๑๐๓๐๐

๕ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการสรรหาผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

เรียน ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วย สำนักงาน ก.จ. ได้รับเรื่องร้องขอให้พิจารณาทบทวนมติ ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เกี่ยวกับการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ และการกำหนดตำแหน่งในกองการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีการกำหนดจำนวนอัตรากำลังขั้นต่ำเพื่อแสดงถึงเกณฑ์ปริมาณงานเป็นมติที่ปิดกั้นโอกาสความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการ

สำนักงาน ก.จ. ขอเรียนว่า ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีมติว่ากรณีที่ผู้ร้องเห็นว่า การกำหนดจำนวนอัตรากำลังขั้นต่ำเพื่อแสดงถึงเกณฑ์ปริมาณงานเป็นมติที่ปิดกั้นโอกาสความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการ เนื่องจากไม่สามารถเพิ่มจำนวนบุคลากรนั้น แสดงให้เห็นว่าผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคลไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ระดับ ๗ หากมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนระดับ ๘ ก็สามารถไปสมัครคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ ๘ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นได้ การที่ร้องขอให้ลดจำนวนเกณฑ์อัตรากำลังของข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อให้สามารถปรับปรุงระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นระดับ ๘ ได้ โดยไม่มีเหตุผลในเรื่องปริมาณงานและความซับซ้อนของงานมาประกอบ จึงไม่ชอบด้วยหลักการบริหารงานบุคคล จึงสมควรให้ผู้ร้องแสดงถึงลักษณะงาน ความซับซ้อนของงาน ความท้าทาย หรือนวัตกรรมด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงเกณฑ์ตัวชี้วัดต่อไป

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำเนินการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กำหนดให้มีการทดสอบพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลในหลักสูตรการคัดเลือกด้วย อันจะเป็นการสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ ก.จ. ได้กำหนดให้มีกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้มีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคลอย่างถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความขัดแย้งในการบริหารงานบุคคลที่อาจกระทบต่อสิทธิของบุคคลขึ้นได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมดี คชายังยืน)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขาธิการ ก.จ.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๘